

Số:16/TB-TTBVTV

Châu Thành, ngày 15 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc quản lý dịch hại trên lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

Vụ Đông Xuân 2023-2024 diện tích sản xuất lúa toàn huyện là 27.538,47 ha. Trong đó giai đoạn làm đòng 11.769,58 ha, trổ 14.376,89 ha, chín 1.365 ha. Diện tích nhiễm rầy phấn trắng từ đầu vụ đến nay là 3.521 ha, diện tích nhiễm rầy nâu là 1.082 ha, diện tích nhiễm ở mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ bị hại nặng.

Căn cứ tình hình thời tiết, các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và qua thực tế thăm đồng cho thấy rầy phấn trắng tiếp tục gây hại trên diện rộng, rầy nâu gây hại cục bộ, để quản lý tốt rầy phấn trắng và rầy nâu cũng như bảo đảm năng suất cho vụ Đông Xuân, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Châu Thành thông báo hướng dẫn cách quản lý rầy phấn trắng và rầy nâu như sau:

-Rầy phấn trắng: rầy phấn trắng có vòng đời ngắn, lại sinh sản nhiều và phát triển rất mạnh. Để chủ động hạn chế tác hại của rầy, cần phải kiểm tra ruộng lúa thường xuyên, kiểm tra kỹ mặt dưới của lá, hoặc khua động bụi lúa để rầy bay lên nếu thấy mật số cao và có chiều hướng gia tăng thì phải sử dụng thuốc diệt trừ rầy phấn trắng kịp thời bằng những loại thuốc có chứa các hoạt chất sau: Dinotefuran, Acetamiprid, Imidacloprid, Pymetrozine, Nitenpyram, Thiamethoxam... Khi phun xịt, nhớ đưa vòi xịt xuống thấp phía dưới tán lúa để thuốc có thể tiếp xúc được với rầy, rầy dễ chết hơn.

-Rầy nâu: rầy nâu xuất hiện và gây hại ở giai đoạn lúa trổ - chín và có khả năng gây hại nặng trên những giống lúa thơm như: Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, OM 18... Nên thăm đồng thường xuyên nếu phát hiện rầy nâu trên ruộng có mật độ cao trên 1.500 con/m² (2-3 con/tép), tuổi rầy từ tuổi 2-3 thì tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc đặc trị rầy nâu

Chú ý: khi phun thuốc trừ rầy nâu phải đảm bảo trên ruộng lúa có nước từ 3 – 5 cm để rầy nâu có khả năng tiếp xúc với thuốc và đặc biệt là phải tuân thủ theo quy tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách) để nâng cao hiệu lực trừ rầy.

Trên đây là thông báo của Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật Châu Thành. Đề nghị chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn phân công chỉ đạo cán bộ nông nghiệp thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn và giúp nông dân kịp thời quản lý tốt dịch hại nhằm đảm bảo giữ vững năng suất lúa cho vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận :

- Chi cục TT-BVTV;
- Phòng NN&PTNT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRẠM TT-BVTV CHÂU THÀNH

P. TRƯỞNG TRẠM



Nguyễn Trường Giang